

## LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông xin nghe lời chúng con cầu khẩn: loài người chúng con, thân phận yếu hèn, không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ; xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

## LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa, Chúa rộng ban cho chúng con của ăn thức uống này, làm lương thực nuôi sống thể xác và làm bí tích đổi mới tâm hồn; xin cũng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con.

Chúng con cầu xin...

## LỜI TIỀN TỤNG THƯỜNG NIÊN VIII

X: Chúa ở cùng anh chị em.

Đ: Và ở cùng Cha.

X: Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ: Chúng con đang hướng về Chúa.

X: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ: Thật là chính đáng.

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì khi con cái bị tội ác phân tán, Chúa đã muốn nhờ máu Con Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhất bởi máu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi mà ca tụng thượng trí vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là Hội Thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần.

Vì thế, hiệp với ca đoàn các Thiên Thần, chúng con ca ngợi Chúa, và hân hoan tuyên xưng rằng:

## LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích Thánh Thể, là mối dây liên kết mọi người chúng con trong Chúa; xin cho bí tích này cũng làm cho Hội Thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin....

## BÀI ĐỌC I (Xh 19, 2-6a)

**Trích sách Xuất hành.**

Hồi đó, con cái Ít-ra-en tới sa mạc Xi-nai, và dựng trại trong sa mạc. Ít-ra-en đóng trại ở đó, đối diện với núi.

Ông Mô-sê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Đức Chúa gọi ông và phán: “Người sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Ít-ra-en thế này: Các người thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, và đã mang các người như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta. Vậy giờ đây, nếu các người thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các người sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. Ta sẽ coi các người là một vương quốc tư tế, một dân thánh”.

**Đó là lời Chúa**

## ĐÁP CA (Tv 99, 1-2.3.5)

**Đáp: Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn dắt.**

1. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

2. Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

3. Bởi vì Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

## BÀI ĐỌC II (Rm 5, 6-11)

**Trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma.**

Thưa anh em, khi chúng ta không có sức làm được gì vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính, họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chẳng. Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hoà giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Đấng nay đã hoà giải chúng ta với Thiên Chúa.

**Đó là lời Chúa**

**PHÚC ÂM** (Mt 9, 36 - 10, 8)

**Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.**

Khi ấy, Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lều chạc vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ô-t, là chính kẻ nộp Người. Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:

“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người sa-ma-ri. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”

**Đó là lời Chúa.**

### LỜI NGUYỆN CHUNG.

**Chủ tế:** Anh chị em thân mến, chúng ta hãy thác tín vào Thiên Chúa là đấng luôn ban sức mạnh cho chúng ta và cùng nhau tha thiết nguyện xin:

+ **CD:** **Lạy Chúa xin chỉ cho chúng con đường lối của Chúa.**

1. Lạy Chúa, chúng con là những môn đệ đã tín thác nơi Chúa Kitô. Xin cho chúng con biết hăng say loan truyền hồng ân cứu độ đến nhiều người qua cuộc sống và hành động thường ngày của chúng con.
2. Lạy Chúa, xin chỉ dẫn chúng con tìm con đường hòa giải cho Thế giới hôm nay, đang dày xé nhau bởi chiến tranh và xung đột. Xin cho chúng con mở lòng với Chúa để từ đó chúng con biết tôn trọng và cùng nhau tìm đến sự hiệp nhất.
3. Lạy Chúa, xin đoái nhìn đến những người đang gặp khó khăn, xin soi đường chỉ lối cho họ tìm đến sự giúp đỡ mà họ cần. Xin cho Lời Chúa là ánh sáng hy vọng chiếu tỏa đến những người đang đau khổ.
4. (Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)

**Chủ tế:** Lạy Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, xin hướng những người được kêu mời đến với Con một Chúa là Đức Kitô, để chúng con có thể loan báo Tin Mừng bình an của Chúa, trong một thế giới đang bị phân rẽ bởi tội lỗi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

**CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN**  
年間第11主日 A 年

" Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại,  
ban cho các ông quyền trên các thần ô uế..." ( Mt 10,1 )



Tranh ICON : Đức Giêsu và 12 Tông Đồ

**PHỤNG VỤ LỜI CHÚA NĂM A**  
**18.6.2023**